
 



 



ค ำน ำ 

 

  คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร  
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล เดินทางไปยัง ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพ่ือรับฟัง
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการดิจิทัล
ครบวงจรและการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
พร้อมเยี่ยมชมศูนย์แสดงนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน และพ้ืนที่ภายใน 
ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ 
และนวัตกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังการเดินทางดังกล่าวเสร็จสิ้นลง 
คณะกรรมาธิการจึงได้จัดท าสรุปผลการเดินทางเพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ และเห็นควรให้เผยแพร่ต่อไป 

 คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้ที่ ได้น าไปศึกษาเป็นอย่างดียิ่ ง  
รวมทั้งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางครั้งนี้ อันเป็นผลให้ 
การด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 
   พลเอก 

     (อนันตพร  กาญจนรัตน์) 
                      ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
   วุฒิสภา 
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สรุปผลการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

ของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  

ในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 

----------------------- 

 

ในวันศุกร์ที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล ในคณะกรรมาธิการ
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
น าโดย พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
เดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา 
การให้บริการดิจิทัลครบวงจรและการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ 
ในประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์แสดงนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และพ้ืนที่ภายในทรู ดิจิทัล พาร์ค  ซ่ึงเป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมในประเทศไทย  
โดยม ีนายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด 
และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  
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คณะอนุกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แสดงนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

เ ค รื อ เ จ ริ ญ โ ภคภัณฑ์  ( CP Innovation for Sustainability Center)  
โดยภายในได้น าเสนอเรื่องราวการด าเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยการสร้างสรรค์ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” 
ผ่านนิทรรศการ ๖ โซน ประกอบด้วย 

โซนที่ ๑ : Seeding from Belief – เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ 
น าเสนอมุมมองความคิด ค่านิยม และวิสัยทัศน์ของผู้น าเครือเจริญโภคภัณฑ์
ในการด าเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงในทุกมิติความยั่งยืน 

โซนที่ ๒ : Seeding from the Past – เมล็ดพันธุ์ที่งอกงามจากอดีต 
บอกเล่า Milestone เส้นทางและเหตุการณ์ส าคัญ รวมถึงความส าเร็จ 
ในการท าธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปทั่วโลก พร้อมกับการน าเสนอแนวคิด  
๖ ค่านิยมองค์กรที่เปรียบเสมือนเข็มทิศการด าเนินธุรกิจตลอด ๑๐๐ ปี 
ที่ผ่านมา 

โซนที่ ๓ : Seeding for Life – เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต ถ่ายทอดผลงาน
นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตอาหารเพ่ือทุกชีวิต 
บนโลกที่ยั่งยืนผ่านการส่งมอบอาหารปลอดภัยเพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค ๔.๐ 
ภายใต้กระบวนการผลิตที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม
ตลอดห่วงโซ่ Feed-Farm-Food (อาหารสัตว์-ฟาร์มเลี้ยงสัตว์-อาหารคน) 
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โซนที่  ๔ : Seeding the Mind – เมล็ดพันธุ์แห่งความคิด   
ด้วยเครือ เจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่ าการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน จึงน าเสนอ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
และโครงการต่าง ๆ ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมผลักดันให้สังคมไทย 
เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” อาทิ โครงการทรูปลูกปัญญา และมูลนิธิสานอนาคต
การศึกษา คอนเน็กซ์อีดี 

โซนที่ ๕ : Seeding the World – เมล็ดพันธุ์สร้างสรรค์โลก 
สัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ความยั่ งยืน 3Hs (Heart – Health – Home) โดยจะเน้น 
การน าเสนอถึงความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการมุ่งสู่เป้าหมาย 
ความยั่งยืนในการเป็นองค์กร Zero Waste และ Zero Carbon ในปี ๒๐๓๐ 
ซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้มีประสบการณ์ร่วมในการช่วยกันเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูท้องทะเลไทยอีกด้วย 

โซนที่ ๖ : Seeding A New Horizon – เมล็ดพันธุ์สู่ขอบฟ้าใหม่ 
ฉายภาพการลงทุนในธุรกิจใหม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด 
“Reimagining Horizons” ผ่านการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)  
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้กับประเทศในอนาคต 
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จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการได้เยี่ยมชมพ้ืนที่ภายในทรู ดิจิทัล พาร์ค 
ซ่ึงแบ่งพ้ืนที่ให้บริการเป็น ๓ ส่วนหลัก คือ  

๑. พ้ืนที่ท างาน ขนาด ๗๗,๐๐๐ ตารางเมตร 
๒. พ้ืนที่ไลฟ์สไตล์ ขนาด ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
๓. พ้ืนที่คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย  
โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรส าหรับสตาร์ทอัพ
และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “ที่เดียวทุกความเป็นไปได”้  

ส่วนของพ้ืนที่ท างาน ประกอบด้วย พ้ืนที ่๔ โซน ดังนี้ 
๑. พ้ืนที่นั่งท างาน มีบริการแพนทรี และโซนพักผ่อน 
๒. พ้ืนที่ส านักงานที่มีพ้ืนที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ ใช้เป็นห้องประชุม 

และจัดกิจกรรม ออกแบบเปิดโล่ง มีบันไดเชื่อมต่อกันทุกชั้น เอ้ือต่อการพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างคอมมูนิตี้ร่วมกัน 
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๓. พ้ืนที่นวัตกรรม และแหล่งรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ศูนย์ทดลอง
นวัตกรรม และการเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทต่าง ๆ และองค์กร
ชั้นน าระดับโลก อาทิ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กูเกิล (Google) เอ ดับเบิ้ลยู เอส (AWS) หัวเว่ย (Huawei) ริคโค (Ricoh) 
ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู ดิจิทัล อคาเดมี 
เป็นต้น 

๔.  พ้ืนที่ส าหรับจัดประชุม  สัมมนา  ศูนย์บริการทางธุรกิจ 
ศูนย์บริการครบวงจรจากภาครัฐ โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค บริการให้พ้ืนที่
ส าหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี เอ้ือต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม พร้อมเสริมจุดแข็งและเติมเต็มทุกความต้องการของสตาร์ทอัพ 
รวมทั้งการสนับสนุนและบ่มเพาะจากพาร์ทเนอร์ในทุกมิติ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ 
การแบ่งปันและหลอมรวมองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยต่าง ๆ 
ก้าวล้ ากับเทคโนโลยีจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นน าระดับโลก พร้อมด้วย
บริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ให้กับสตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 
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ต่อมา เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการได้เข้าร่วมรับฟัง
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค  
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์  ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด 
ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการในการเดินทางมารับฟังข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
“ขอต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 

ในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา  และขอขอบคุณที่ ให้ เกียรติมาเยี่ ยมชมทรู  ดิจิทัล  พาร์ค  
ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น 5G, 
Internet of Things (IoT),  ปัญญาประดิ ษฐ์  (Artificial Intelligence),  
การวิ เคราะห์ข้อมูล  (Data Analytics), วิทยาการหุ่นยนต์  (Robotic),  
คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solution) 
ต่าง ๆ รวมทั้งระบบนิเวศทางดิจิทัล เพ่ือใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ 
ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการพัฒนาและบ่มเพาะ 
ในภาคสตาร์ทอัพ เพ่ือให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน ร่วมมือกันในการต่อยอด 
และขับเคลื่อนประเทศไทยไปให้เกิดความได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกได้ และได้มีการขยายไป 
ใน ๗ ประเทศในภูมิภาคแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการ



๗ 
 
ในการผลักดันและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมถึงประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนการใช้งานต่าง ๆ  
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของประเทศในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน  

ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมจะน าเสนอ รับฟังข้อเสนอแนะ 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย และสร้างความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตของกลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งกลุ่มทรู  
และพันธมิตรในเครือพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการน าดิจิทัลเทคโนโลยี
และความอัจฉริยะของทรู 5G ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเต็มที่  

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะอนุกรรมาธิการจะได้รับ
ประโยชน์จากการเยี่ยมชมทรู ดิจิทัล พาร์ค และเห็นถึงความมุ่งมั่น 
ในการพัฒนานวัตกรรมและสามารถส่งมอบนวัตกรรมที่เป็นเลิศไปยังลูกค้า
และประชาชนไทยได้ต่อไป”  

พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
มารับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้  
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“ขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ   อมรวิวัฒน์  ประธานกรรมการ  
บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด และผู้บริหาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่สละเวลา
อันมีค่ามาต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการอย่างดียิ่ง ซึ่งการได้เยี่ยมชม 
ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Innovation 
for Sustainability Center) และพ้ืนที่นวัตกรรม และแหล่งรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ภายในทรู ดิจิทัล พาร์ค ท าให้เชื่อได้ว่า ประเทศไทยยังมีความหวัง  
ซึ่งภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการเป็นการติดตามโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านดิจิทัลในช่วงเวลา ๓ – ๔ ปี ที่ผ่านมา พบว่าโครงสร้างด้านฮาร์ดแวร์
สามารถด าเนินการไปได้มากแล้ว แต่การต่อยอดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งมีศักยภาพในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจยังไม่เด่นชัดมากนัก อย่างไรก็ตาม ได้เห็นแนวคิด
ในการด าเนินงานของภาคเอกชนเช่นนี้แล้ว ก็ถือว่าด าเนินการได้ดีแล้ว 

ทั้งนี้ บทบาทของวุฒิสภาในช่วงเวลา ๔ – ๕ ปีนี้ จะแตกต่าง 
จากช่วงที่ผ่านมา เพราะนอกจากจะด าเนินการด้านนิติบัญญัติแล้ว 
ยังด าเนินการในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
เ พ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะเดียวกันคณะอนุก รรมาธิการ 
ได้ให้ความส าคัญกับการติดตามการด าเนินการของภาคเอกชนที่มีบทบาทส าคัญ
ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งจะรับฟังข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการภายใต้ขอบเขตหน้าที่และอ านาจ 
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป” 

หลังจากนั้น ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้มีการแนะน า 
ค ณ ะ เ ดิ น ท า ง ใ น ค รั้ ง นี้  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ นุ ก ร ร ม า ธิ ก า ร 
และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เลขานุการประจ าในคณะกรรมาธิการ  
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
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จากนั้น นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล 
กรุ๊ป จ ากัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาให้บริการดิจิทัลครบวงจร  
สรุปได้ดังนี้ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านมา มีส่วนส าคัญในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางดิจิทัลมากท้ังในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแล เช่น ด้านบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) 
ที่กระทรวงสาธารณสุขออก Tele-medicine License ท าให้การใช้บริการ
การแพทย์ทางไกล Telemedicine เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 

Digital Communication & Telecom Operations 

ในปัจจุบันเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปและอาจจะไม่ใช่โลก 
แห่งโทรคมนาคมแบบเดิม แต่จะเป็นโลกของ Digital Device เมื่อน า 
Digital Device ขึ้นมาใช้ ผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ หรือ Player 
เช่น Google, Line Messenger, Facebook เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 
จะอยู่ในระดับ Digital Layer ทั้งนี้ โทรคมนาคมในความหมายดั้งเดิม 
ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ แต่ขณะเดียวกันโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้ขยายตัวไปมากขึ้น เช่น การโทรด้วย Line, Whatsapp หรือ Facebook 
Messenger ดังนั้น โทรคมนาคมในความหมายดั้งเดิมจึงเริ่มมีการปลี่ยน
แปลงไปอย่างรุนแรง ซึ่งในมุมมองของกลุ่มบริษัททรูฯ เห็นว่า เป็นไปในลักษณะ
การผสมผสานกันระหว่าง Text and Telecom แม้จะไม่ใช่โทรคมนาคม
ในลักษณะการโทรออกหรือรับสายด้วยเสียง (Voice Call)  ผ่านผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ ในประเทศไทย แต่ก็จะมีการใช้การ โทรออกหรือรับสาย 
จากแอปพลิ เคชันของต่างประเทศ หากเรายึดติดอยู่ กับรูปแบบ
โทรคมนาคมแบบดั้งเดิม ผู้ให้บริการโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นเพียงท่อ 
ให้กับต่างชาติในด้านการสื่อสาร ซึ่งถือว่ามีความส าคัญกับการอยู่รอด 
ของประเทศ คนที่มีปฏิสัมพันธ์ใน Digital Layer คือ คนที่มีข้อมูลของลูกค้า 
และข้อมูลของประชากรไทยจะอยู่ในมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ Global Player 
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เป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในมุมมองของกลุ่มบริษัททรูฯ ในปัจจุบันจึงต้อง 
เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าและเริ่มด าเนินการในสิ่งที่ ยากกว่าเดิม เช่น 
Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน หมอดีบริการ Streaming ผ่าน True ID 
(ในปัจจุบันมีลูกค้า ๓๕ ล้านรายต่อเดือน) หรือ True Money เป็นต้น 
ขณะเดียวกันยังให้บริการโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมอยู่ในปัจจุบัน  

อีกสิ่ งหนึ่ งที่ ส าคัญ  คือ Content และ Data ที่ วิ่ งอยู่ ในท่อ  
ทางกลุ่มบริษัททรูฯ ก็ได้ค านึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อท าแพลตฟอร์ม 
เช่น Internet of Things (IoT), Smart Living, Smart Farmer, Telemedicine, 
True ID, True Money, โดรน, หุ่นยนต์ และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชน
ได้ประโยชน์ 

ตัวอย่างบริการด้านดิจิทัลที่กลุ่มบริษัททรูฯ ด าเนินการ 

ในปัจจุบัน ได้แก่  
๑. ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูกพืช (Smart Farming)  

โดรนเพ่ือการเกษตรอัจฉริยะ (Drone) ในการส ารวจพ้ืนที่ ประมวลผล 
เพ่ือวางแผนและการจัดการแปลงเพาะปลูก ดิจิทัล คาว (Digital Cow)  
ซ่ึงเป็นระบบติดตามพฤติกรรมอัจฉริยะส าหรับโค เพ่ือน ามาประมวลผลแจ้งเตือน
ผู้เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ เมื่อโคมีการเป็นสัด/ตกไข่ 
เพ่ือให้เกิดการผสมเทียมได้ตรงเวลา หรือมีสุขภาพผิดปกติ เสมือนผู้เลี้ยง 
มีผู้ช่วยติดตามพฤติกรรมตลอดเวลา รวมทั้งฟาร์มหมู ไก่ กุ้ง ที่มี Artificial 
Intelligence: AI ในการติดตามพฤติกรรมเช่นเดียวกัน  

๒. ด้านการค้าปลีก เช่น การวิเคราะห์ร้านค้า (Store Analytics), 
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robot), โซลูชั่นด้านธุรกิจสังหาริมทรัพย์ 
(Property Solution), ระบบเก็บเงินอัจฉริยะ  

๓. ด้าน Smart Living เช่น Smart Home บ้านอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นการน านวัตกรรมที่ช่วยอ านวยความสะดวกสบาย
เข้ามาใช้ภายในบ้าน 

๔. ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ระบบ Dispatch ต่าง  ๆของช่างอัจฉริยะ  
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๕. ด้านสาธารณสุข โดยมีจุดเริ่มต้นประชาชนทั่วไปจะเข้าถึง
ระบบการแพทย์ด้วยระบบดิจิทัลได้ โดยง่ายและมีคุณภาพที่ดีขึ้น  
แม้อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ได้ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) 
เพราะบางโรคต้องใช้หัตถการและการผ่าตัดเพ่ิมเติม ทั้งนี้ จากผลการ
ศึ กษาวิ จั ยพบว่ า ร้ อยละ  ๗๐ สามารถด า เนิ นการ ได้ โ ดยระบบ 
Telemedicine จึงเป็นที่มาของ Online-to-offline Health Platform 
“MORDEE” หมอดี ซึ่งเริ่มต้นในปี ๒๕๖๓ และมีหมออยู่ในระบบราว 
๕๐๐ – ๖๐๐ คน การตรวจก่อนป่วย (Preventive Health) และส่งยาถึงบ้าน 
ซึ่งโรคที่ไม่สามารถท าการรักษาที่นี่ได้   
ก็จะต้องไปโรงพยาบาลเพ่ือพบแพทย์
ต่อไป ทั้งนี้  มีการเชื่อมโยงกับบริษัท
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพ่ือให้
ผู้ ป่ วย ไม่ต้ อ ง เสี ยค่ า ใช้ จ่ าย ในการ
รักษาพยาบาล ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การหารือกับส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในหลาย ๆ 
โครงการ 

ส าหรับเหตุผลจูงใจให้มีการด าเนินการดังกล่าว คือ ๑) เป็นบริการ
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ๒) เมื่อด า เนินการแล้วต้องมี โอกาส 
เป็น ๑ ใน ๓ ของผู้ด าเนินการในตลาด และ ๓) มีการด าเนินการร่วมกับ
สตาร์ทอัพ 

นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านดิจิทัลที่กลุ่มบริษัททรูฯ ด าเนินการอยู่ 
เช่น Cyber Security, Work and Education, Content Media ซ่ึงเติบโต
และขยายไป ๗ ประเทศในภูมิภาคนี้  ทั้งหมดสามารถด าเนินการได้ 
ด้วยการมีเครือข่ายร่วมด าเนินการ รวมทั้งทรู ดิจิทัล พาร์ค ด้วยเช่นกัน 
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นายฐนสรณ์  ใจดี  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค 
และกรรมการผู้จัดการ ทรูอินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ ได้บรรยาย
เกี่ยวกับการให้บริการคลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถูกสร้างขึ้นมาเป็น Hub เพ่ือด าเนินงานให้กับ
ประเทศไทยและมีความประสงค์ที่ต้องการจะเป็นสะพานเชื่อมโดยตรง 
ไปยังพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพราะที่นี่เป็นสถานที่ 
ของสตาร์ทอัพและเทคโนโลยี ดังนั้น ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ หากต้องการ 
ที่จะมาอยู่กับทรูดิจิทัล พาร์ค ก็จะต้องมีแผนเกี่ยวกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) อย่างชัดเจนจึงจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ควรจะได้ 
ขณะเดียวกันก็มีหลายส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยพัฒนาประเทศแล้ว 
ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานและนวัตกรรมต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว หาก ทรู ดิจิทัล พาร์ค สามารถดึงบุคลากรมาจาก
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ต่างประเทศได้ จะยิ่งมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น  
ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงพร้อมที่จะเป็นทั้ง Landing Zone และ Landing Floor 
ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์เป็นธุรกิจพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้ 
Social Media และคนไทยมีศักยภาพในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย 
ซึ่งสิ่งที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ Cloud and Edge Computing 
ทั้งนี้ ดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์มีอัตราการเติบโตมากขึ้นประมาณร้อยละ ๓๐ 
โดยเฉลี่ยต่อปี โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๕ และปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ มีหลายเรื่อง 
ที่ภาครัฐด าเนินการแล้ว และหลายเรื่องที่ภาคเอกชนมีมุมมองต่อเรื่อง
ดังกล่าวแบบนี้  

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดาต้าเซ็นเตอร์มีอัตราการเติบโต 
(CAGR) อยู่ที่ ร้อยละ ๒๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในประเทศสิงคโปร์   
แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ จึงเป็นโอกาสที่จะขยายไปในประเทศมาเลเซีย 
ไทย เวียดนาม ส่วนประเทศอินโดนีเซียมี Traffic Market และความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) จะเป็นในลักษณะใช้งานภายในประเทศ 
(Internal Use) เป็นส่วนใหญ่ และใช้งานภายนอกประเทศบ้าง ขณะที่
ประเทศเวียดนาม Digital Zone ที่อยู่ ในเมืองฮานอย และโฮจิมินท์  
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้ งในเรื่องค่าไฟฟ้าและค่าเช่าที่ดิน  
ซึ่งมีความชัดเจนระหว่าง Industry Zone และ Digital Zone ซึ่งประเทศไทย
จะต้องด าเนินการตามให้ทันประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

ในอนาคตประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลาง (Hub) ทั้งดาต้าเซ็นเตอร์
และคลาวด์แทนประเทศมาเลเซียหรือเวียดนามได้ โดยต้องประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ในภูมิภาคและโลก 
๒. ประเทศสิงคโปร์มีข้อจ ากัดด้านพลังงานและพ้ืนที่ 
๓. 5G ในประเทศไทยเป็นตัวเร่งการใช้งานคลาวด์ที่เพ่ิมมากข้ึน 
๔. สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีน าเข้า เป็นต้น 
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๕. สนับสนุนค่าไฟฟ้าดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศและสร้างพลังงาน
สีเขียวให้เป็นพลังงานทางเลือกให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 

๖. การพิจารณาด้านอธิปไตยของข้อมูล (Data Sovereignty) 
เช่นเดียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 

๗. สนับสนุนดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศไทยและผู้ให้บริการ
คลาวด์ในการให้บริการกับภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในศักยภาพ
ของผู้ให้บริการภายในประเทศ 

๘. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทรัพยากรเพ่ือรองรับดาต้าเซ็นเตอร์
และคลาวด์ 

ทั้งนี้ ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) มีดาต้าเซ็นเตอร์
ที่ให้บริการครอบคลุมจุดศูนย์กลางธุรกิจหลักในกรุงเทพมหาคร ได้แก่  
ทรู ไอดีซี-นอร์ทเมืองทอง ทรู ไอดีซี-มิดทาวน์ รัชดา ทรู ไอดีซี-มิดทาวน์ 
พัฒนาการ และทรู ไอดีซี-อีสต์ บางนา นอกจากบริการในประเทศไทยแล้ว 
ทรู ไอดีซี ยังมีศูนย์ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ในต่างประเทศ 
ที่ประเทศเมียนมาร์และประเทศเวียดนาม และจะขยายไปในกลุ่มประเทศ 
CLMV ที่เหลือต่อไป  

ทั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์
ประสบความส าเร็จของภาคเอกชนในประเทศ คือ 

๑. ส่งเสริมให้คนไทยด าเนินการสร้างและสนับสนุนให้ต่างประเทศ
มาใช้บริการ 

๒. ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมาย 
๓. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดิน และสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี 
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ให้บริการดิจิทัลครบวงจร การให้บริการคลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ 
ในประเทศไทย และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. การเข้ามาของเทคโนโลยีดาวเทียมวงโคจรต่ า (LEO)  
ในปัจจุบัน ภาคเอกชนมีแนวคิดต่อเรื่องนี้อย่างไร และต้องการเห็น
บทบาทของภาครัฐเป็นอย่างไร 

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์  ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล 
กรุ๊ป จ ากัด ได้ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีดาวเทียมวงโคจรต่ า (LEO) มีการพัฒนา 
มาพอสมควร ซึ่งจะมี ๒ รูปแบบ คือ ๑. มีสถานีรับหรือตัวรับแบบเดิม  
และ ๒.  เชื่ อมต่อกับ โทรศัพท์ โดยตรง ซึ่ งต่ อไปโทรศัพท์จะต้อง 
มีการพัฒนาเป็นโครงข่ายคลื่นความถี่ 5G ที่ไม่ใช่ภาคพ้ืนดิน (5G Non-
Terrestrial Networks (NTN)) โดยสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้
โดยตรงคู่ขนานกับการรับสัญญาณ  5G ผ่านโครงข่ายคลื่นความถี่
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ภาคพ้ืนดิน  (Terrestrial Networks) ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพ้ืนที่ห่างไกลที่ต้องการเชื่อมต่อ Data และไม่สามารถรับบริการ
อย่างอ่ืนได้ ปัจจุบันแม้ว่าจะมีราคาค่าบริการที่ถูกลงกว่าอดีตแต่ก็ยังถือว่า 
มีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความเร็วที่ได้รับ (Speed ต่ า) จึงเป็นไป 
ในลักษณะทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่จ าเป็นในการใช้งาน ในขณะเดียวกัน
การใช้คลื่นจากสัญญาณดาวเทียมก็ยังมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ 
หากใช้งานอยู่ในอาคาร 

คลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติหรือของประเทศ การแข่งขัน 
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศจะต้องมีความเป็นธรรม ภาคเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ 
ในการใช้คลื่นความถี่นี้ต้องมีความเป็นไทยหรือมีหุ้นส่วน ๕๑ เปอร์เซ็นต์ 
หากจะให้ต่างประเทศเข้ามาด าเนินการแต่เพียงผู้เดียว น่าจะไม่เหมาะสม 
รวมถึงการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในประเทศไทย  
หรืออนุญาตดาวเทียมต่างชาติเข้าให้บริการในประเทศไทย (Landing Rights) 
ควรจะต้องมีการพิจารณาใหม่ด้วย 

นอกจากนี้  อาจจะต้องมี  Sandbox ในเชิง พ้ืนที่ทดลอง  
หรือ Laboratory ให้กับสตาร์ทอัพเพ่ือสนับสนุนให้มีร่วมและลดขั้นตอน 
ในการศึกษาวิเคราะห์ และสามารถทดลองเทคโนโลยีดาวเทียมวงโคจรต่ า 
(LEO) ได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าประเทศอ่ืน 

๒. ดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ที่ด าเนินการในประเทศไทย 
เม่ือเทียบกับต่างประเทศ มีประสิทธิภาพและราคาที่ถูกลงหรือไม่ อย่างไร 

๓. กลุ่มบริษัททรูฯ มีนโยบายขยายดิจิทัล พาร์ค ไปในส่วนภูมิภาค
หรือจังหวัดอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

นายฐนสรณ์  ใจดี  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค 
และกรรมการผู้จัดการ ทรูอินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์  ได้ให้ข้อมูล 
ต่อคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้ 
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Capacity Cost ไม่มีความน่ากังวล แต่ Utility Cost อาจจะต้อง
มีการพิจารณาและวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง เช่น ค่าไฟฟ้า ขณะที่ Project Cost 
ราคาน่าจะถูกกว่าในหลาย ๆ ประเทศ 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีแนวคิดในการด าเนินการขยาย เนื้อที่  
หรือ Space ในลักษณะ True Space และอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย สถานศึกษา 
เช่น สยาม มหิดล รังสิต มหาสารคาม อุบลราชธานี มี ๖ – ๗ สาขา  
ขนาด ๔๐๐ – ๕๐๐ ตารางเมตร มุ่งเน้นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบูรณาการ
ร่วมกับ True LAB 

๔. โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทยมีจุดแข็งที่จะต้องเน้น
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และจุดอ่อนที่ต้องได้รับ 
การพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ภาพรวมของดิจิทัลหรือ Ecosystem  
ทางดิจิทัลของประเทศไทยสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์  ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล 
กรุ๊ป จ ากัด ได้ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้ 

ในมุมมองของนโยบายระดับชาติในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
ควรก าหนดให้ระดับของชั้นสื่อสารดิจิทัล (Digital Layer) ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล เช่น การพูดคุยผ่านระบบ IT 
การพูดคุยผ่านการให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ซึ่งปัจจุบัน
ประชาชนผู้บริโภคจะถูกดึงดูดไปให้ใช้งานเพ่ือการสื่อสารแทบทั้งสิ้น 
เพราะการให้บริการ  เช่น การส่ งข้อความ (Messaging) จะบริการ 
ผ่านผู้ให้บริการในเวทีระดับโลก (Global Player) ทั้งหมด โดยผู้ที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลจะต้องพิจารณาแบบภาพรวมว่าระดับของชั้นสื่อสารดังกล่าว
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นเดียวกัน ดังนั้น โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
ในปัจจุบันจะไม่ใช่แบบดั้งเดิมแล้ว แต่ในบางเรื่องจะรวมถึง Digital Layer ด้วย 
ทั้งนี้ มีผู้ด าเนินการใน Digital Layer ไม่ต่ ากว่า ๗ รายที่มีประชาชนใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็มีผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการในประเทศไทย 



๑๘ 
 
(ผู้ประกอบการต้องลดราคาการให้บริการเพ่ือที่จะแข่งขันกับการบริการ 
ในระดับ Digital layer ให้ได้) อย่างไรก็ตามในส่วนของจุดแข็ง คือ โอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลนั้นมากน้อยเพียงใด (เอกราชในการเข้าถึงข้อมูล 
ของประเทศไทย) ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่สืบเนื่องจากการเข้าถึง Content  
ซึ่งไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานแต่อย่างใด  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

๑. ควรมีการด าเนินการสร้าง Sandbox รถยนต์ไร้คนขับโดยใช้ 5G 
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปได้ 

๒. ควรมีการเชื่อมโยงและบูรณาการคลาวด์ต่าง ๆ ให้เป็น Big Data 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 

๓. ควรให้ความส าคัญกับการให้บริการดิจิทัลในภาคโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น หุ่นยนต์ 
และอุตสาหกรรม Digital Content and Media เช่น เกมส์ แอนิเมชัน  
อีสปอร์ต  

๔. ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีว่าด้วย
ระบบการเก็บข้อมูลบล็อกเชน (Blockchain) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)  
และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ต่อไป 

เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ว พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  
ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัททรูฯ ที่ ให้การต้อนรับ 
เป็นอย่างดียิ่งที่ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการ 
พร้อมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
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๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะอนุกรรมำธิกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจทิัล  

ในคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม วุฒิสภำ 

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ นำฬิกำ 
ณ ทรู ดิจิทัล พำร์ค ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

-------------------------------------- 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  - คณะกรรมาธิการพร้อมกัน ณ อาคารรัฐสภา  

เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา  - ออกเดินทางไปยังทรู ดิจิทัล พาร์ค  

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  - เดินทางถึงทรู ดิจิทัล พาร์ค 
 - เยี่ยมชมสถำนที่ 
  ๑. ทรู ดิจิทัล พาร์ค 
  ๒. เทคโนโลยี 5G True 5G Worldtech X   
   ๑) True 5G Worldtech X Intelligent City  
    & Security ยกระดับเมืองอัจฉริยะ  
   ๒) True 5G Worldtech X Agriculture  
    ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะ  
   ๓) True 5G Worldtech X Education  
    ยกระดับการศึกษาอัจฉริยะ  
   ๔) True 5G Worldtech X Industry  
    ยกระดับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ  
   ๕) True 5G Worldtech X Health & Wellness  
    ยกระดับคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ  
   ๖) True 5G Worldtech X Retail  
    ยกระดับร้านคา้ปลีกอัจฉริยะ  



๒๔ 
 

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  - นำยณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม)  
    บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) กล่าวต้อนรับ 
  - พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ประธำนคณะอนุกรรมำธิกำร 
   พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล  
   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมารับฟังข้อมูล 
   และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
  - รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   กำรพัฒนำกำรให้บริกำรดิจิทัลครบวงจร  
   โดยนายณัฐวุฒิ  อมรววิัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ ่(ร่วม)  
   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  - รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   กำรให้บริกำรคลำวด์และดำต้ำเซ็นเตอร์ในประเทศไทย   
   โดยนายฐนสรณ์  ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค  
   และกรรมการผู้จัดการ ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา  - ออกเดินทางกลับ  

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  - เดินทางถึงอาคารรัฐสภา 
 

--------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

รำยช่ือคณะเดินทำงไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะอนุกรรมำธิกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจทิัล  

ในคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม วุฒิสภำ 

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ นำฬิกำ 
ณ ทรู ดิจิทัล พำร์ค ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

-------------------------------------- 
 

๑. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์    ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
๒. พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง อนุกรรมาธิการ 
๓. นายภาสกร  ประถมบุตร อนุกรรมาธิการ 
๔. นายธานินท์  หยวกขาว อนุกรรมาธิการ 
๕. นายวรวาท  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อนุกรรมาธิการ 
๖. พลเรือเอก อรัญ  น าผล อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
๗. พลเอก สุวโรจน์  ทิพย์มงคล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๘. นางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๙. พลตรี วิเศษ  เจริญสุข ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายวาริท  น าชัยศิร ิ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๑. นายเอกลักษณ์  สุวรรณการ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นายศุขขโต  พุ่มมาลี  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นายสมบัติ  อนันตรัมพร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ
๑๔. พันเอกหญิง ดวงกมล  รัตนภูรินท์ ผู้ช่วยด าเนินงานประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา 

  (พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์) 
๑๕. นางสาวพจนีย์  เขมร วิทยากรช านาญการ 
  (เลขานุการคณะเดินทาง) 
๑๖. นายนรพนธ์  โชคเจริญพัฒนกิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
๑๗. นายจักรพันธ์  รักชน พนักงานจ้างเหมาเสริมช่างภาพ 


